



# แม่ฟ้าหลวงจับมือกระทรวงต่างประเทศ สัมมนาพัฒนาการดำเนินการต่างประเทศ



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและกระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนา เรื่อง "การดำเนินการด้านการต่างประเทศ โดยจังหวัดชายแดน" ในวันที่ 21- 22 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การสัมมนาได้รับเกียรติจาก ขพณฯ ดร.กันตธีร์ สุขมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานการสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ภาพรวมด้านนโยบายและการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัย

หัวข้อในการอภิปราย ประกอบด้วย

1. ความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ อภิปรายโดย นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์, นายสุพจน์ วีระกาศัลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง, นายถวิล เป็ลียนศรี ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยมีนายหนพภูล คุณนิบูลย์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

2. ความสัมพันธ์เฉพาะด้านกับประเทศเพื่อนบ้าน : การค้าการลงทุน เศรษฐกิจ อภิปรายช่วงแรกโดย นายไพโรจน์ ปฐมวัฒน์ นักวิชาการ พาณิชย 8 ว. สำนักส่งเสริมการค้าชายแดน กระทรวงพาณิชย์, นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย, นายปณิธิ ตั้งผาติ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดตาก โดยมีนายจักร บุญหลง รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ผู้อภิปรายช่วงที่สองคือ นายชาติชาย สุทธิกลม รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย

กระทรวงแรงงาน และผู้ดำเนินการอภิปรายคือ นายเกียรติคุณชาติ ประเสริฐ รองอธิบดีกรมสารสนเทศ

3. เทคนิคในการดำเนินการความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน : เขตแดน การจัดทำความตกลง และนิติกร โดย กรมแผนที่ทหาร และนายวีรพันธ์ วัชรชาติย์ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ดำเนินการอภิปราย

4. แนวปฏิบัติตามพิธีการทูตสำหรับการรับรองและเตรียมการประชุมระหว่างประเทศ โดย นายสุธี ณ ลำปาง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ จากส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ภาคเอกชน และองค์กรที่สำคัญ มหาวิทยาลัย และสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยหวังว่าการสัมมนาจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานการต่างประเทศให้กับบุคลากรในจังหวัดชายแดน รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ทราบและเข้าใจภาพรวมนโยบายต่างประเทศและสถานะความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นเวทีในการระดมความเห็นเกี่ยวกับประเด็นและปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศ รวมถึงช่องทางติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ภายหลังกล่าวเปิดการสัมมนา ขพณฯ ดร.กันตธีร์ สุขมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันถวายสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.